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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางไทร 
คร้ังที่ 6/2562 

เมื่อวันที ่6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ. ห้องประชุมไทรเงิน ชัน้ 2 โรงพยาบาลบางไทร 

 .....................................  

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 1. นายปิยเมต  เอ่ียมโอภาส  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
       (รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางไทร) 

2. นางสมจิตร    เกิดทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3. นางศริลรัชน์  ฤกษ์ชัยศรี  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

 4. นายเสนีย์  อติชน   นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  5. นางสาวชลสินธิ ์ ศรีลาศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

6. นางสาวนิโลบล ชะอุ่มวรรณ  ทันตแพทย์ช านาญการ  
7. นางเบญจวรรณ เสนาธรรม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุมา  มีโพธิ์สม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 2.  นางสาวบังอร  ธรรมกาย  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 3.  นางสาวนันทพร จงกลนี   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 4.  นางสาวจินตนา จันทโชติ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 5.  นางสาวระวีวรรณ พันธุ์เอ่ียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 6.  นางสาวขนิษฐา ทรัพย์สืบ  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
 7.  นางณฐา    แย้มสรวล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 8. นางสาวปิยดา   คงพระจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายธรรมจักร  แสงสีทอง  นายแพทย์ช านาญการ  (ติดราชการ) 
2. นางสาวกานต์พิชชา สุภาพ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องจากการประชุมอ าเภอฯ 
   : ปลัดเทศบาลราชคราม สารวัตสอบสวน ท้องถิ่นอ าเภอ ย้ายมาใหม่  
   : นายอ าเภอเน้นเรื่องจิตอาสา วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือต าบลละ 20 คน  
   : 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 เป็นฤดูน้ าแดงให้ฝ้าระวัง และขอขอบคุณเรื่องการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
   : ธกส. ประชาสัมพันธ์จ าหน่ายสลาก หน่วยละ 100 บาท 
   : พัฒนากร ส ารวจข้อมูล จปฐ. พบการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 5-10 % รายได้ต่อคน 83,000 บาท สูงสุดที่

ต าบลช้างใหญ่ 110,000 บาท ต่อปี ต าบลแคออก ประมาณ 60,000 บาท รายจ่ายต่อคน ประมาณ 
53,000 บาท  
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    : กิจกรรมส าหรับราชาภิเษก ได้แก่ 1.การลอกคูคลอง การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี 2.หนึ่งอ าเภอหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติ์ นายอ าเภอมอบให้เทศบาลและ อบต. เลือกถนน 1 สาย 
เพ่ือปลูกต้นไม้สีเหลือง แนะน าให้ปลูกทองอุไร 3.การเพ่ิมสวนหย่อมเพ่ือสวนสาธารณะให้ชุมชน 
เทศบาลราชครามรับเป็นเจ้าภาพ 

   : วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ทหารจะยุติบทบาทของ คสช.  
   : การรับเสด็จต้องดูแลในระยะทาง 1 กิโลเมตร ห้ามมีสุนัขเดินเข้ามารบกวน วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

สมเด็จพระเทพฯ จะมาเปิดโรงเรียนจอมสุรางค์ 
   : ส ารวจขยะมูลฝอยของโรงพยาบาล 
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องจากการประชุมจังหวัดฯ 
   : ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ช่วยกันดูแลความสะอาดของห้องน้ า 
   : เรื่องใบส่งตัว ทางโรงพยาบาลเสนาจะประสานกับงานประกันฯ แล้วจะแจ้งอีกครั้ง 
   : ประเมิน คปสอ. 9 เดือน ให้ส่ง SAR ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ของโรงพยาบาลบางไทร  
    จะเข้ามาประเมิน ในช่วงเช้าของ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
   : โรคไข้เลือดออก ทั้งประเทศ 1 มกราคม - 14 พฤษภาคม 2562 มีผู้ป่วยรวม 2,0763 คน  
    เสียชีวิต 31 ราย มีค่าสูงกว่าปี 2561 นโยบายคือ 1.ส่งทีม SAT ติดตามรายงาน ผู้ว่าราชการ 
    จังหวัดทุกเดือน  2.แจกยาทากันยุงในผู้ป่วย ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 3.ผู้ป่วย Admin ดูค่า  
    CNG และดูแลตามมาตรการ  
   : ติดตามงบลงทุน อาคารจ่ายกลางก าลังด าเนินการ งบยาเสพติดมีงบเพ่ิม  
   : ให้พัฒนาเรื่องไอที เป็น smart hospital 
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
1.3 เรื่องอ่ืนๆ 
   : ให้ทุกฝ่ายประชุมฝ่ายทุกเดือน มีการจดบันทึกรายงานการประชุมไว้ 
   : ปรับการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนใหม่ เกณฑ์สมรรถภาพเดิม ถ้าคะแนนมากกว่าให้ใช้เหตุผล  
   : ตัวชี้วัดใช้ประเมินคะแนน ตัวชี้วัดกลาง 3 ตัว และตัวชี้วัดตัวเอง 2 ตัว ให้เขียนเทมเพลตส่ง 
    หัวหน้าฝ่ายด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562   
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 การเข้าร่วมกีฬา อบรม IC และอบรม 
    อัคคีภัย  
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่ 4/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
มติที่ประชุม : มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่ 4/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 

 

3.1 การจ้างลูกจ้างเพื่อช่วยรับผิดชอบงาน สุขภาพจิต 
: ให้จ้างลูกจ้าง ต าแหน่งนักจิตวิทยา ไม่จ้างนักวิชาการสาธารณสุข เพ่ือที่จะได้ช่วยงานเฉพาะ 

  ด้านไดโ้ดยตรงดูที่จุดประสงค์ในการท างาน และเพ่ือผลประโยชน์ของโรงพยาบาล 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 เรื่องการจ้างเวชกิจฉุกเฉิน 
 : เป็นทุนระดับประเทศเหมือนแพทย์ จบมาต้องเลือกว่าจะท าที่โรงพยาบาลไหนเพ่ือใช้ทุนรัฐคืน 

โรงพยาบาลไม่สามารถส่งเรียนได้ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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3.3 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
 : เนื่องจากพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ห้องทันตกรรม ลาออกวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ให้จ้างพนักงาน

ช่วยเหลือคนไข้ทดแทน เปิดรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 คน พนักงานบริการ 1 ราย 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4 ให้โอทีเจ้าหน้าที่ห้อง LAB 
: ให้เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ห้องแลบ เข้าเวรแล้วให้โอที เวลา 07.00 - 08.00 น.  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องติดตาม 
4.1 เรื่องติดตามงานตามนโยบาย 
  : ให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอผลงานในการประชุม คปสอ. วันที่ 11 มิถุนายน 2562 แจ้งยอดลูกหนี้ 
   เดือนพฤษภาคม ตามที่ส่งรายละเอียดให้ การตอบแบบสอบถามตัวชี้วัดภายในวันที่ 3 มิถุนายน  
   2562 
  : สปสช แจ้งให้หน่วยบริการเข้าไปบันทึกข้อมูล 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2562 รอให้จังหวัด 
   ชี้แจงรายละเอียดแล้วจะแจ้งอีกรอบ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.2 เรื่องการเงินการคลัง 
  : ยอดยกมาจากเดือนก่อน 34 ล้านบาท รายรับ 1.1 ล้านบาท รายจ่าย 2.4 ล้านบาท  
   เงินคงเหลือ 12 ล้านบาท หักหนี้สิน 12 ล้านบาท คงเหลือใช้จ่ายได้ 4.7 ล้านบาท 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่องติดตามงบลงทุน 
  : เครื่องก าเนิดไฟฟ้า แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง รอนัดประชุม 
  : คอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ รอส่งมอบของ 
  : อาคารซักฟอกจ่ายกลาง กองแบบตอบกลับอนุมัติให้ใช้เสาเข็ม รอประชุมกรรมการ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.4 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพ (HA)  
  : ตอบ service profile แล้ว รออาจารย์มาประเมิน 
  : ติดตามเรื่องไม้ก้ัน ช่วงงานก่อสร้างมีรถเข้าออก ติดตั้งได้แต่ให้เปิดค้างไว้ เวลามีรถผ่านเข้าออก 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.5 ติดตามงาน ITA 
  : แจ้งเรื่องตอบแบบสอบทานข้อที่ยังไม่ได้ด าเนินการจาก 6 เดือนที่ผ่านมา 
  : EB11 และ EB12 ติดตามงานตามแผน ให้คุณจินตนาช่วยติดตาม โดยให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละ 
   โครงการรายงานผลทุกเดือน 
  : EB19 การรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานขององค์กร ช่วยกันคิดชื่อกลุ่ม 
  : EB22 จัดท าแผนการปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาล ให้หัวหน้าบริหารช่วยจัดท า 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1 การพิจารณาเบิก - จ่ายค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร    
  : ไม่มีปัญหาเบิกจ่ายตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2 ปรับปรุงช้ัน 2 ตึกกายภาพ เป็นห้องท างานฝ่ายบริหาร 
  : ให้ขยายห้องบริหารรวมกับห้องประชุมไทรเงิน และให้ย้ายห้องประชุมไปชั้น 2 ตึกกายภาพ  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
5.3 แต่งตั้งกรรมการบ้านพักใหม่ 
  : เสนอเปลี่ยนรายชื่อกรรมการบ้านพักใหม่ ดังนี้ 
  คุณกานต์พิชชา เป็นประธาน คุณปิยเมต เป็นที่ปรึกษา คุณจินตนา คุณชลสินธิ์ คุณสุภัทรา  
   คุณทิศากร คุณกนกอร คุณสายสุนีย์ เป็นกรรมการ คุณปัญจางค์ เป็นเลขา 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.4 การจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างและคนงาน 
  : เสนอขอสวัสดิการห้องพักพิเศษให้ลูกจ้างที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคม ที่ใช้ 
   สิทธิ์เฉพาะตัวพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบครัวสายตรงจ่ายครึ่งราคา 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 ก าหนดการจัดงาน TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอและจังหวัด 
 : อ าเภอจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 19 มิถุนายน 2562 กิจกรรมที่จังหวัดวันที่  

26 มิถุนายน 2562  มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยงานที่อ าเภอเหมือนปีที่แล้ว  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
6.2 การเบิกคืนเงินที่ส ารองจ่ายในกิจกรรมของโรงพยาบาล 
 : การเบิกเงินที่ส ารองจ่ายค่าจ้างลูกจ้างที่มาท างาน ได้รับเงินคืนล่าช้า เสนอให้เบิกเงินสวัสดิการ

จ่ายให้กับลูกจ้างรายนั้นก่อน ไม่ต้องส ารองเงินตนเอง 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
6.3 การประเมินตนเอง ENV 
 : การประเมินมาตรฐานระบบบริการ ต้องท าแบบประเมินให้เสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 2562 

เรื่องเครื่องมือแพทย์ สุขศึกษา ENV 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
6.4 กิจกรรมองค์กรไร้พุง 
 : มีแบบประเมินให้หัวหน้าฝ่ายช่วยติดตามแบบประพฤติกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจ

งานกีฬาสีที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.5 แจ้งเรื่องจังหวัดเข้ามาตรวจสอบควบคุมภายใน 
 : จังหวัดติงเรื่องการแลกเวร หากมีการแลกเวรต้องเสนอให้ผู้อ านวยการเซ็น และใบแจ้งหนี้ที่

หน่วยพัสดุส่งมาให้นักบัญชี ไม่ได้ลงวันที่ ให้ช่วยลงวันที่ด้วย 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
6.6 ใบรับรองแพทย์ของ ER 
 : พัสดุจัดซื้อใบรับรองแพทยใ์ห้แล้ว ขอเบิกเป็นเล่มมาใช้เหมือนเดิม 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
นางสาวปิยดา  คงพระจันทร์ นางสาวกานต์พิชชา  สุภาพ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     


